
 
 

รายงานการประชุม  
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง 
สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 

 วันที่  18  สิงหาคม  2565 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง 

…………………………………………….. 
ผู้มาประชุม  
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายอารีดัง  หะมะ ประธานสภา อารีดัง  หะมะ  
2 นายบีดิง  เจะเหาะ รองประธานสภา บีดิง  เจะเหาะ  
3 นายอาดือนา  ดอเลาะ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 2 อาดือนา  ดอเลาะ  
4 นายมาหะมะสุกรัง  วามะ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 3 มาหะมะสุกรัง  วามะ  
5 นายอับดุลเลาะห์  อามิง สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 5 อับดุลเลาะห์  อามิง  
6 นายดอรอแม  เจ๊ะเต๊ะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 ดอรอแม  เจ๊ะเต๊ะ  
7 นางซาลือมา  สาและ เลขานุการสภา อบต. ซาลือมา  สาและ  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายณัฐวุฒิ    อาแวปูเตะ นายก อบต. ณัฐวุฒิ    อาแวปูเตะ  
2 นายมามุ         ยูโซะ รองนายก อบต. มามุ  ยูโซะ  
3 นายกูฮารง      ตูแวเตะ รองนายก อบต. กูฮารง      ตูแวเตะ  
4 นายยาลี          ดือราแม เลขานุการนายก อบต. ยาลี  ดือราแม  
5 นายยาการียา  ดีเยาะ ผอ.กองการศึกษา ยาการียา  ดีเยาะ  
6 นายซาฮารี เจ๊ะแน นายช่างโยธาชำนาญงาน ซาฮารี เจ๊ะแน  
7 นายโซเฟียน สาวัน จพง.จัดเก็บรายได้ โซเฟียน สาวัน  
8 ว่าที่ ร.ต. ฮามาดี  ดาราแม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ฮามาดี  ดาราแม  
9 นางสาวฟิรดาวซ์ มายีซา จพง.สาธารณสุข ฟิรดาวซ์ มายีซา  

10 นางอาภรณ์ ขติยะสุนทร นักวิเคราะห์นโยบายฯ อาภรณ์ ขติยะสุนทร  
11 นางสาวสูซานา ดือราแม หัวหน้าสำนักปลัด สูซานา ดือราแม  
12 นายซาอูรี เจ๊ะแว นักพัฒนาชุมชน ซาอูรี เจ๊ะแว  
13 นางสาวฮูสมะห์  ยูโซ๊ะ เจ้าพนักงานการเงินฯ ฮูสมะห์  ยูโซ๊ะ  

เริ่มประชุมเวลา 09.30 
 

/2.เมื่อครบ... 
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  เมื่อครบองค์ประชุม  ประธานสภาฯ ทำหน้าที่ประธานสภาฯได้ขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม
และกล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่  2/2565 ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระดังนี้ 
               ระเบียบวาระท่ี  1.   เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
นายอารีดัง หะมะ                 - การประชุมสภาในวันนี้จะเป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565  
ประธานสภาฯ                     - เรื่องการรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  

         โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 – 16 กันยายน 2565  
         โดยจะประกาศรายชื่อในวันที่ 19 กันยายน 2565  
         คัดเลือกในวันที่ 22 กันยายน 2565   
         ประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือก ในวันที่ 28 กันยายน 2565  
         โดยเริ่มทำสัญญา 1 ตุลาคม 2565 
       - ธนาคารออมสิน  และธนาคารสหกรณ์การเกษตร มาบริการทำโครงการ     
         สวสัดิการแห่งรัฐ 

มติที่ประชุม                        - มติที่ประชุมรับทราบ              
               ระเบียบวาระท่ี  2.   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายอารีดัง หะมะ                -   การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่  3 ครั้งที่ 1/2565 
ประธานสภา ฯ                       ผมขอให้สมาชิกได้อ่านรายงานการประชุมที่ได้มีการแจกให้สมาชิกไป 

แล้วนั้นมีสมาชิกท่านใดจะทักท้วงประการใดขอเชิญเมื่อได้เวลาสมควรแล้วหากไม่มี 
ผมจะขอมติในการรับรองรายงานการประชุมใครเห็นว่าสมควรให้การรับรองให้ยกมือ
ครับ                                                   

มติที่ประชุมสภา                  -   มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียง   
                                          1. เห็นชอบ 5 เสียง 
        2. ไม่มาประชุม - เสียง 
      3. ประธานสภาฯงดออกเสียง  1  เสียง 
                                    ระเบียบวาระท่ี  3   กระทู้ถาม 
     - 
       ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งไว้พิจารณาเสร็จแล้ว 

นายอารีดัง หะมะ          - เรื่องคณะกรรมการแปรญัตติ ตามที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
ประธานสภาฯ                        งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3 คน คือ 
                       1. นายบีดิง เจะเหาะ 
                                          2. นายอาดือนา ดอเลาะ 
                                          3. นายดอรอแม เจะเต๊ะ 

ตามท่ีสภาได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งได้ดำเนินการรับคำแปรญัตติวันที่ 12 
- 14 สิงหาคม 2565 ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจงด้วยครับ  

นายบีดิง เจะเหาะ                 - เรียนประธานสภา ผู้บริหารและสมาชิกทุกท่าน 
สมาชิกสภาหมู่ที่ 4                  ในฐานะที่สภาได้แต่งตั้งกระผมให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ และได้   

ปฏิบัติงานรับคำร้องขอแปรญัตติในวันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2565                          
ปรากฏว่าไม่มีการสงวนคำขอแปรญัตติ จึงได้เสนอร่างข้อบัญญัติโดยไม่มีการ          
แก้ไขใดๆโดยได้ยื่นตามร่างเดิมครับ 

/3.มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม                          - ที่ประชุมรับทราบ 
        ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องที่เสนอใหม่  

5.1 ญัตติพิจารณาแปรญัตติ (วาระที่สอง )ของร่างงบประมาณรายจ่าย             
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

นายอารีดัง หะมะ  - ตามท่ีผู้บริหารได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   
ประธานสภาฯ                 งบประมาณพ.ศ. 2566 ซึ่งผ่านการพิจารณา ของสภาองค์การบริหารส่วน    

  ตำบลตะบิ้งในข้ันรับหลักการ  (วาระแรก) ไปแล้ว ทั้งนี้ในการพิจารณา   
  คณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งสภาได้มีการพิจารณาคัดเลือกแล้วนั้น เพ่ือให้    
  พิจารณาร่างข้อบัญญัติว่าจะมีการสงวนคำเพ่ือขอแปรญัตติข้อไหนอย่างไร  
  ซึ่งผมในฐานะประธานสภาได้รับแจ้งจากประธานคณะกรรมการแปรญัตติว่า   
  ไม่มีผู้ใดสงวนคำเพ่ือขอแปรญัตติ ซึ่งผมขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาทราบว่าไม่มี  
  ผู้ใดสงวนคำเพ่ือขอแปรญัตติ จึงได้เสนอร่างข้อบัญญัติโดยไม่มีการแก้ไขใดๆ  
  และได้ยื่นตามร่างเดิม ดังนั้นวาระท่ีสองนี้ไม่มีการแปรญัตติ ผมขอพักการ  
  ประชุม 15 นาทีครับ เมื่อทุกท่านพร้อม ผมขอดำเนินการประชุมในญัตติ  
  ต่อไป 
5.2  ญัตติพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี        
งบประมาณ  2566  (วาระที่สาม) 

นายอารีดัง หะมะ   - ตามท่ีร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
ประธานสภาฯ                            พ.ศ. 2566 ได้ผ่านมติข้ันรับหลักการ และผ่านวาระท่ีสอง 

โดยไม่มีผู้ใดขอแปรญัตตินั้น ในวาระท่ีสามนี้ผมจะขอมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สมาชิกท่านใดเห็นว่าควรให้
ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ขอให้ยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุมสภา                         - มติที่ประชุมสภาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี     
    งบประมาณพ.ศ.2566  ด้วยคะแนนเสียง  

       1. เห็นชอบ  5  เสียง  
        2. ไมม่าประชุม  - เสียง  

     3. ประธานสภาฯงดออกเสียง 1 เสียง 
5.3 เรื่องการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

นายอารีดัง หะมะ                       - เมื่อทุกท่านพร้อมแล้วเข้าระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่องการขออนุมัติโอน  
ประธานสภา                               งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ขอเชิญ  
                                               ผู้บริหารชี้แจงที่จะขอโอนงบประมาณ 
นายณัฐวุฒิ อาแวปูเตะ                - ขอบคุณท่านประธาน ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติมายังประธานสภา  
นายก อบต.                 เพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณครั้งนี้ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
                  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2563  

หมวด 4 ข้อ 27 การโอนงบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์  เป็นอำนาจของสภา  
ทางผู้บริหารจึงได้เสนอญัตติต่อสภาเพ่ือขออนุมัติโอนให้สมาชิกท่านไป 

/4.สภา... 
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   แล้วและหวังว่าทุกท่านคงจะได้อ่าน ซึ่งขอสรุปดังนี้ 
             1. ขออนุมัติโอนงบประมาณสำนักปลัด แผนงาน บริหารงานทั่วไป  งบ                       

   ลงทุน ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ขอโอนตั้งรายการใหม่     
           เป็นเงิน 84,900.-บาท ขอโอนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 

    มัลติมีเดียร์สำหรับงานประมวลผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ราคา 22,000.-บาท         
    จำนวน 3 เครื่อง และจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง   
    คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค แบบสิทธิการใช้งาน ประเภทติดตั้งมา

จากโรงงาน(OME) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 3,800.-บาท จำนวน 3 
ชุดและเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500.-บาท จำนวน 3 เครื่อง 
รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป 
รายละเอียดคุณลักษณะตามเอกสารการขอโอนที่ได้จัดส่งให้สมาชิกทุกท่าน ไม่       
  ทราบว่าสมาชิกท่านใดมีอะไรสอบถาม ขอเชิญได้ครับ 

นายอารีดัง หะมะ                        - ตามท่ีฝ่ายบริหารได้ชี้แจงไปนั้น  ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดมีอะไรที่จะ   
ประธานสภาฯ                              สอบถามหรือไม่ขอเชิญ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมใครเห็นด้วยให้มีการ 
                   โอนงบประมาณ  ตามท่ีผู้บริหารได้เสนอขอ ขอให้ยกมือ 
มติที่ประชุม                              -  มติที่ประชุมอนุมัติให้มีการโอนงบประมาณสำนักปลัด แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

  งบลงทุน ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ขอโอนตั้งรายการ    
  ใหมข่อโอนตั้งรายการใหม่ เป็นเงิน 84,900.-บาท ขอโอนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน    
  การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียร์สำหรับงานประมวลผลขนาดไม่น้อยกว่า  
  19 นิ้ว ราคา 22,000.-บาท จำนวน 3 เครื่อง และจัดซื้อชุดโปรแกรม   
  ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค แบบ    
  สิทธิการใช้งาน ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OME) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม   
  กฎหมาย ราคา 3,800.-บาท จำนวน 3 ชุดและเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800      
  VA ราคา 2,500.-บาท จำนวน 3 เครื่อง รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 
  ตามที่ผูบ้ริหารเสนอขอด้วยคะแนนเสียง   

                         1. เห็นชอบ  5   เสียง   
             2. ไม่มาประชุม - เสียง 
                        3. ประธานสภาฯงดออกเสียง 1 เสียง 
นายอารีดัง   หะมะ                      - ผมขอพักการประชุมเพ่ือรับประทานอาหารและทำภารกิจและขอให้เข้าประชุม 
ประธานสภา ฯ                             เวลา 13.30 น. ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมรับประทาน   
นายอารีดัง   หะมะ                      - บัดนี้เวลา 13.30 ถงึเวลาที่เราได้นัดหมายและสมาชิกมาพร้อมครบองค์ประชุม 
ประธานสภา ฯ                             ผมขอดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป 

            2. ขออนุมัติโอนงบประมาณกองคลัง แผนงาน บริหารงานทั่วไป  งบ                       
  ลงทุน ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ขอโอนตั้งรายการใหม่     
  เป็นเงิน 28,300.-บาท ขอโอนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่อง  
 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียร์สำหรับงานประมวลผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ราคา   
22,000.-บาท จำนวน 1 เครื่อง และจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ
เครื่อง 

/5.คอมพิวเตอร์... 
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  คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค แบบสิทธิการใช้งาน ประเภทติดตั้ง   
  มาจากโรงงาน(OME) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 3,800.-บาท 
  จำนวน 1 ชุด และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500.-บาท     
  จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนงาน   
  บริหารงานทั่วไป รายละเอียดคุณลักษณะตามเอกสารการขอโอนที่ได้จัดส่งให้    
  สมาชิกทุกท่าน ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดมีอะไรสอบถาม ขอเชิญได้ครับ 

นายอารีดัง หะมะ                        - ตามท่ีฝ่ายบริหารได้ชี้แจงไปนั้น  ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดมีอะไรที่จะ   
ประธานสภาฯ                              สอบถามหรือไม่ขอเชิญ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมใครเห็นด้วยให้มีการ 
                   โอนงบประมาณ  ตามท่ีผู้บริหารได้เสนอขอ ขอให้ยกมือ 
มติที่ประชุม                              -  มติที่ประชุมอนุมัติให้มีการโอนงบประมาณกองคลัง แผนงาน งานบริหารทั่วไป 

  งบลงทุน ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ขอโอนตั้งรายการ   
  ใหมข่อโอนตั้งรายการใหม่ เป็นเงิน 28,300.-บาท ขอโอนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน 
  การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียร์สำหรับงานประมวลผลขนาดไม่น้อยกว่า  
  19 นิ้ว ราคา 22,000.-บาท จำนวน 1 เครื่อง และจัดซื้อชุดโปรแกรม   
  ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค แบบ    
  สิทธิการใช้งาน ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OME) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม   
  กฎหมาย ราคา 3,800.-บาท จำนวน 1 ชุด และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800      
  VA ราคา 2,500.-บาท จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 
   ตามที่ผู้บรหิารเสนอขอด้วยคะแนนเสียง   

                         1. เห็นชอบ  5   เสียง   
             2. ไม่มาประชุม - เสียง 
                        3. ประธานสภาฯงดออกเสียง 1 เสียง 
            ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ 
นายอารีดัง หะมะ    - เรื่องอ่ืน ๆ ผมขอเชิญสมาชิกสภาเสนอแนะปัญหาและข้อแนะนำ ของแต่ละ 
ประธานสภา ฯ                            หมู่ด้วย  ขอเชิญด้วยครับ 
นายดอรอแม เจ๊ะเต๊ะ              - เรียนประธานสภา ผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  6               ผมขอถังขยะ ขอให้ซ่อมแซมถนนสายตาดีกา ม.6 – สนามฟุตบอล 

     ขอให้มีการปรับปรุงรั้วบริเวณหมู่ท่ี 6 เนื่องจากอาจเกิดอุบัติเหตุ ครับ 
นายบีดิง เจะเหาะ    - เรียนประธานสภา ผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน  
รองประธานสภา       ขอให้ซ่อมแซมถนนเป็นยหลุมเป็นบ่อ (บ้านแมะซง) 
นายบีดิง เจะเหาะ    - เรียนประธานสภา ผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน  
รองประธานสภา     ขอบคุณที่ได้มีการประสานไปยังทางหลวงชนบท เรื่องการติดตั้งลูกระนาดเพ่ือแก้ไข    

    การขับขี่รถป้องกันอุบัติเหตุครับ 
นายณัฐวุฒิ อาแวปูเตะ                 - เรียนประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน  
นายก อบต.                                ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ปัญหาต่างๆที่ท่านเสนอมานั้นผมจะรับ 
           พิจารณาและดำเนินการแก้ไขปัญหาของตำบลเพ่ือพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ 

     ตำบลตะบิ้ง ขอบคุณครับ 
/6.มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม                               - มติที่ประชุมรับทราบ 
นายอารีดัง หะมะ               - สมาชิกท่านใดมีอะไรหรือไม่   ผมขอขอบคุณทุกท่านและขอปิดการ 
ประธานสภา ฯ                             ประชุม  

     ปิดประชุมเวลา   14.30 น.                                                                                                                  

                                                                  ลงชื่อ        ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                                                          (นางซาลือมา  สาและ) 
                                                                         เลขานุการสภา อบต.ตะบิ้ง 
         ลงชื่อ                                       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

                 (นายบีดิง  เจะเหาะ) 
                   สมาชิกสภา หมู่ที่ 4 

         ลงชื่อ                           กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

               (นายอับดุลเลาะห์  อามิง) 
                  สมาชิกสภา หมู่ที่ 5 
 

ลงชื่อ                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

               (นายดอรอแม  เจ๊ะเต๊ะ) 
                   สมาชิกสภา หมู่ที่ 6        

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ในการประชุมสมัยสามัญ 
สมัยที่..4.....ครั้งที่...1/2565............เมื่อวันที่...21 พฤศจิกายน 2565...ประธานสภา อบต.ตะบิ้ง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2554  

ลงชื่อ                             
 
   (นายอารีดัง หะมะ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 


